



คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ

ที่ ๕๐๒ / ๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง และนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ (เสาร์ - อาทิตย์) และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้มีนโยบายให้ดำเนินการโครงการปรับขยายเวลาราชการ ให้บริการ ประชาชนของกระทรวงมหาดไทย เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนด้านการบริการ ในช่วงพักกลางวัน ของวันทำงานราชการตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ น. - ๑๓.๐๐ น. และเปิดบริการในวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เพื่อเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๕๖ ตลอดจนจนเป็นการดูแลและรักษาสถานที่และทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งตั้งให้พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ ได้ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้

๑. ให้บริการประชาชนในการรับคำร้อง หรือช่วยเหลือในการกรอกแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ และ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

๒. อำนวยความสะดวกให้กับประชาชน ผู้มาติดต่อขอรับบริการอินเทอร์เน็ตตำบลให้เป็น ไป ด้วยความเรียบร้อยพร้อมทั้งบันทึกชื่อประชาชนผู้ขอรับบริการในสมุดบันทึกเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบต่อไป

๓. ให้บริการยืมสิ่งของ หรือพัสดุแก่ประชาชน (เฉพาะกรณี โต๊ะ เก้าอี้แผงกั้นจราจร ฯลฯ) กรณีอื่นให้เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาและผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับพัสดุที่เกี่ยวข้อง โดยให้บันทึกรายละเอียด ในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานฯ และจัดทำเอกสารการยืมพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบต่อไป

๔. ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่สามารถปรับเปลี่ยนหมุนเวียนกันตามความเหมาะสม ห้ามละทิ้งเวร โดยเด็ดขาด หากไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งได้ให้บันทึกเสนอสับเปลี่ยนเวรกับผู้อื่นได้โดยต้องได้รับอนุมัติ จากนายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ จึงสับเปลี่ยนกันได้

๕. ให้บันทึกการปฏิบัติงานบริการประชาชนในช่วงเวลาพักเที่ยง วันหยุดราชการ (เสาร์- อาทิตย์) และวันหยุด นักขัตฤกษ์ เสนอต่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ และนายกององค์การบริหาร ส่วนตำบลนาเตือ ทุกวัน

ดังนั้น ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามประกาศนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด โดยให้อยู่ในความ ควบคุมดูแลของ นางจันทนา มูลโคตร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ หากพบปัญหาและอุปสรรค เกิดขึ้น ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

สั่ง ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายลิขิต แก้วปี่ลา)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาเตือ